



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๕-๑๖ มูลค่าข่าว ๖๔๑,๑๖๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สร้าง 'ค่านิยม 6 ประการ' ปลุกฝังเยาวชนด้านคอร์รัปชัน

• สิริชัย แกร้ววิลัย

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคี 13 องค์กร จัดหลักสูตรในลักษณะกิจกรรมค่าย "เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020" รุ่นที่ 3 ด้วยเสียงเห็นถึงการปลูกจิตสำนึกที่ดีและการสร้างความรู้ความเข้าใจในปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ ให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง จนนำมาซึ่งการปฏิเสธ ทั้งยังหวังว่า จะมีการนำความรู้ ความเข้าใจ ส่งต่อเพื่อนร่วมสถาบัน พร้อมกับขยายเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่สังคม จนการต่อต้านคอร์รัปชันมีพลัง เห็นผล เป็นรูปธรรม

นายมานะ นิมิตมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ บอกว่า กิจกรรมนี้ ต้องการผลสัมฤทธิ์ทางการเปลี่ยนแปลง เป็นต้นแบบในสังคมของ พวกเขาเหล่าเยาวชน จากการสร้าง สัมผัสกับสิ่งที่ดีที่ จะนำมาให้ทุกคน ที่เกี่ยวข้องได้เห็นเป้าหมายของการ เปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปในทิศทางที่ดี ในอีก 5 ปี

กิจกรรมนี้ได้รับการออกแบบให้เป็น หลักสูตร ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในปัญหาคอร์รัปชัน โดย **สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)** เมื่อ ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่า เยาวชนเหล่านี้จะสร้างเครือข่ายที่มีอิทธิพล เหนือกลุ่มใดๆ และนำมาซึ่งการพัฒนา ประเทศ

"Core Value หรือค่านิยม 6 ประการ" ที่ นำมาปลุกฝังให้กับเยาวชน เพื่อใช้เป็นแนวทางหนึ่ง ในการต่อต้าน คอร์รัปชัน ประกอบด้วย 1.ความซื่อสัตย์ สุจริต 2.การมีจิตสาธารณะ 3.ความเป็น ธรรมทางสังคม 4.การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 5.ภาวะผู้นำ และ 6.การปฏิเสธคอร์รัปชัน รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนผู้จัดคิด สร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการต่อต้าน คอร์รัปชัน ที่เริ่มต้นจากสถาบันการศึกษา ของตนเองแล้วขยายผลออกไปสู่สังคม

นายมานะ ระบุว่า ในค่ายอบรม ได้เชิญ บุคคลมาบรรยาย พยายามฝังความคิด **"คนไทยต้องไม่โกง และไม่ยอมให้ใคร โกง"** ให้เยาวชนเห็นพลังสังคมว่า สามารถ แก้ปัญหาคอร์รัปชันบทบาทของตัวเอง เช่น เมื่อเขาทำธุรกิจ จะไม่ติดสินบน เป็น ข้าราชการ จะไม่เรียกไม่รับสินบน หรือ บอกเพื่อนๆ ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไร

"เท่าที่ติดตามการทักกิจกรรม พบเยาวชนต่างให้ความสนใจ ดินดี เปิดใจ ที่จะเรียนรู้สิ่งที่บกพร่องในวัฒนธรรมของ คนไทย และพวกเขาตระหนักว่า มีหน้าที่ ที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่"

นายมานะ ระบุถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับว่า มีทั้งการประเมินที่หลักสูตรและตัวเยาวชนฯ ผ่านโครงการ โดยพบว่าเยาวชนส่วนหนึ่งได้ สร้างเครือข่าย ทั้งในรูปแบบกิจกรรมภายใน สถาบัน หรือการรวมตัวกันผ่านโซเชียลมีเดีย ถ่ายทอดอุดมการณ์กันบ้างแล้ว และเชื่อมั่น ว่า จะเกิดพลังเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งต้องใช้ เวลาสานต่อโครงการ



เกวสิน เจริญพงศ์

ต่อให้ปัญหาคอร์รัปชัน ยากที่จะแก้ไข ต้องใช้เวลาเพียงใด เราก็ต้องพยายาม

"เชื่อว่าไม่นาน แต่การกระทำของเรา จะเปลี่ยนสังคมได้ ก็ต่อเมื่อสังคมเปิดพื้นที่ ให้พวกเขาได้กระทำตามอุดมการณ์มากขึ้น แค่นั้น เช่น การเปิดรับแจ้งเบาะแส การทุจริต"

ด้านความเห็นของเยาวชนที่ส่วนใหญ่ เป็นนักกิจกรรม ส่วนหนึ่งสามารถชี้และ อธิบายเรื่องราวการคอร์รัปชันภายในสถาบัน การศึกษาของตนได้อย่างชัดเจน ทั้งระบบ เอื้ออุปถัมภ์ในการเลือกตั้ง วาระสำคัญ ทางการเมืองภายในร่วมมหาวิทยาลัย ไม้ว่า จะเป็นระดับคณาจารย์ ซึ่งคณะที่สร้าง ชื่อเสียงให้กับสถาบัน มักจะมีอิทธิพลเหนือ กว่าคณะอื่นๆ หรือระดับนักศึกษา ที่มีกร



สร้างเครือข่าย ส่งต่อการบริหารงานระหว่าง
รุ่นสู่รุ่น ด้วยเหตุผลเดียวกับที่สังคมนอกรั้ว
มหาวิทยาลัยใช้เป็นข้ออ้างคือทำงานร่วมกัน
ได้สะดวก

น.ส.เกวลิณ เจริญพงศ์ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาลัยนานาชาติราชภัฏ
สวนสุนันทา สาขาบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ แสดงมุมมองในการคอร์รัปชันว่า
ทุกคนอาจมองว่า การคอร์รัปชันมีอยู่ทุกที่
บนโลกใบนี้ เพราะพื้นฐานของคนที่ไม่รู้จัก
พอ จึงเหมารวมว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
แต่สำหรับตน ไม่ว่ายากแค้นไหน ก็ต้องใช้
ความพยายาม และถึงเวลาแล้วที่สังคมไทย
ควรได้รับการเปลี่ยนแปลง หากประสบ
ความสำเร็จจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสำคัญของประเทศ

ภายหลังผ่านพ้นกิจกรรมค่ายอบรม
นี้แล้ว น.ส.เกวลิณ บอกถึงความตั้งใจที่จะ
กลับไปทำหน้าที่ต่อต้านคอร์รัปชันในสถาบัน
โดยเริ่มที่ตนเองเป็นสำคัญในฐานะเป็น
ประธานกิจกรรมด้านกีฬาของคณะ และ
นำความรู้ที่ได้ไปขยายต่อให้เพื่อนฯ
ได้ตระหนักว่า ปัญหาคอร์รัปชัน เป็นเรื่อง
ใกล้ตัวเราจริงๆ

“ตัวหนูเพียงคนเดียว คงไปบังคับให้
ทุกคนซื่อสัตย์สุจริต หรือจะไปเปลี่ยนแปลง
ประเทศชาติอะไรไม่ได้ แต่ในฐานะที่เป็น
นักศึกษา เราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง
กับเรื่องใกล้ตัวในกิจกรรมของสถาบัน

จะปฏิเสธการคอร์รัปชันทุกรูปแบบให้ทุกคน
เห็นเป็นตัวอย่าง”

น.ส.เกวลิณ มองโครงการค่ายอบรม
ที่มีการสร้างเครือข่ายว่า ทำให้เราเจอกลุ่ม
คนที่มีทัศนคติเดียวกัน ทำให้เรารู้ว่า
ไม่ได้มีเราคนเดียวและเมื่อค่ายอบรมนี้
จะจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่า
เครือข่ายคอร์รัปชันของเราจะเข้มแข็ง ยิ่ง
ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

ด้าน**นายภคต จันโหนง** นิสิตชั้นปี
ที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มองการคอร์รัปชันว่า
เป็นสิ่งเลวร้ายและไม่เห็นด้วยกับทุกเหตุผล
ที่ใช้เป็นข้ออ้าง ให้การคอร์รัปชันมีความ
ชอบธรรมหรือเป็นที่รอมชอม

ด้วยสถานภาพความนักศึกษา ที่ไม่มี
บทบาท หรือตำแหน่งใดๆ เพื่อการต่อต้าน
คอร์รัปชัน แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีทาง
แก้ไขอะไรได้ เพราะเราทุกคนยังสามารถ
ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ โดยเฉพาะเยาวชน
ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้าน
คอร์รัปชัน

นายภคต ระบุ ส่วนตัวเป็นคนที่มีสนใจ
เรื่องการเมืองมาตั้งแต่เด็ก เมื่อได้เรียนด้าน
รัฐศาสตร์ ก็ยิ่งตระหนักว่า การคอร์รัปชันนั้น
บ่อนทำลายประเทศและส่งผลไปถึงรุ่นลูก
รุ่นหลาน ขณะที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทย
กลับพบว่า คนโกงไม่เคยได้รับการลงโทษ
จากสังคม

สำหรับการทำงานหลังจบการศึกษา
มั่นใจว่าตัวเองจะไม่โกง แต่การต่อต้าน
คอร์รัปชันนั้น อาจารย์ให้พ่อแม่มีความเข้มแข็ง
ในความเป็นอยู่ ก่อนจะไปช่วยเหลือคนอื่น

ขณะที่ **นายพลกฤต คล้ายวรรณ**
อายุ 21 ปี นิสิต มศว คณะรัฐศาสตร์ เป็นอีก
รายที่วางเป้าหมายชีวิตข้างหน้าว่า อยากเป็น
นักวางแผน ประจำสภาพัฒนาฯ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ) และตั้งใจที่จะเริ่มต้นที่ตัวเองด้วย
การปฏิเสธคอร์รัปชันให้เป็นตัวอย่าง แม้การ
คอร์รัปชันจะมีทุกรูปแบบ แต่เชื่อว่าปัญหา
ทุกอย่างแก้ไขได้ โดยต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน

“ประเทศชาติ เป็นเสาหลัก และเป็น
ฐานรากของประชาชน เมื่อคนในสังคมเป็น
อย่างไร ประเทศก็เป็นเช่นนั้น”

ค่ายเยาวชนนี้ จัดขึ้นที่ ชลพฤกษ์
รีสอร์ท ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก
ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมี
เยาวชนในระดับอุดมศึกษา จาก 12 สถาบัน
การศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏและเทคโนโลยี
ราชชมงคล กว่า 60 คน และจะดำเนิน
โครงการในรุ่นที่ 4 ครั้งต่อไป ที่ จ.สงขลา



ภคต จันโหนง

**ไม่เห็นด้วยกับข้ออ้าง
ที่มองการคอร์รัปชัน
มีความชอบธรรม
หรือเป็นที่รอมชอม**



พลกฤต คล้ายวรรณ

**แม้การคอร์รัปชันจะมี
ทุกรูปแบบ แต่เชื่อว่า
สามารถแก้ไขได้ โดย
ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน**